

Số: 2859/UBND-QLĐT
V/v trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà)
Đào Duy Tùng, phường Đạo Long.

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận Công văn số 1926/STTTT-TTCNTTTT ngày 04/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Đào Duy Tùng.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến trả lời như sau:

Hiện nay, việc gắn biển số nhà của người dân tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố (cụ thể tại các tuyến đường: Thống Nhất, Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Thượng Lãn Ông, 21/8...) chưa đảm bảo về nguyên tắc đánh số và gắn biển số nhà theo quy định (số nhà được gắn không theo chiều đánh số, thứ tự đánh số, trùng số, nhảy số...). Nguyên nhân, đối với các tuyến đường trong các khu dân cư cũ, hầu hết đã có số nhà từ trước và một phần phát sinh do người dân tự đánh và gắn biển số trong quá trình đô thị hóa. Ngoài ra, một số tuyến đường sau khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng, nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số khu vực (từ đất nông nghiệp sang đất ở, thương mại, dịch vụ...), sau đó người dân tự tách thửa, hợp thửa, xây dựng công trình và tự đánh, gắn số nhà không theo nguyên tắc, thứ tự và đồng bộ với các số nhà đã có sẵn. Tuy nhiên, đối với các tuyến đường thuộc các khu đô thị, khu dân cư được đầu tư hoàn chỉnh, UBND thành phố đã tiếp nhận hồ sơ, thực hiện việc cấp và thu lệ phí biển số nhà đảm bảo theo đúng các quy định của UBND tỉnh (Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến, trong thời gian tới, UBND thành phố từng bước điều chỉnh, sắp xếp và thực hiện việc đánh, gắn biển số nhà vừa đảm bảo theo quy định, đồng bộ với hiện trạng có sẵn và hạn chế sự xáo trộn (việc thay đổi, điều chỉnh ngay số nhà sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động, thủ tục có liên quan đến địa chỉ (giao dịch, liên lạc...) của các tổ chức, cá nhân và công tác quản lý dân cư của địa phương).

Cụ thể, UBND thành phố sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn thành phố phối hợp với UBND các phường, xã rà soát, cập nhật, đánh giá tổng thể hiện trạng, đề xuất phương án và có kế hoạch từng bước thay thế, điều chỉnh đảm bảo quyền lợi của người dân. Đồng thời, chỉ đạo UBND 16 phường, xã thông báo, tuyên truyền, vận động đến các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý để chủ động phối hợp, cung

cấp hồ sơ thực hiện cấp, đổi, gắn biển số nhà; kiểm tra, xử lý và không để phát sinh các trường hợp tự ý đánh, gắn biển số nhà không đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến đến Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, thông tin đến người dân được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT TP;
- Lưu: VT, TCN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tấn Huân

